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fbriafundur ReykJahverfi 28.01.2020.

fbfafundurinn var haldinn i Heidarba a0 kvtildi 28. Jan0ar 2020, kl 20:00.

Maria Svanprddur Jdnsd6ttir setti fundinn, baud alla fundarmenn innilega velkomna. Tilkynnti hdn a6
Sif J6nsd6ttir myndi stfra fundi og hrin og Hilmar Kdri Frdinsson myndu rita fundargerd. dskadi h(n
sdrstaklega eftir pvi ad fundurinn yr0i mdlefnalegur.

Sfdan f6r htin yfir storf hverfisrS6s frd pvi ad pad t6k til starfa hausti0 2017. Einn ibtafundur var
haldinn pii en si6an hefur ekkiveri6 haldinn formlegur fbfafundur, en p6 haldinn einn opinn fundur i
hverfisr66i i april 2018 par sem adallega voru radd miilefni Hei0arbajar. Frd umreddum ibriafundi
hafa veri6 haldnir 8 fundir i hverfisr66i og ad auki 2 sameiginlegir fundir meO 6drum hverfisrSdum i
Nordurpingi. 3 fundir voru haldnir dri6 2018, 4 itri6 20Lg og einn pa6 sem af er iirinu 2020.

I dag eru adalmenn i hverfisrddi bau Maria, Hilmar Kiiri Frriinsson og Gudrf n Sedis Hardard6ttir og til
vara eru Rrinar 6skarsson og Sif J6nsd6ttir. Einnig hafa komid ad st6rfum Fau AtliJespersen og
Ada lhei6ur Forgrimsd6ttir.

Frii pvi a6 ibdafundur var haldinn hefur hverfisr66 fjallad um eftirfarandi mdlefni:Heidarba og framtfd
stadarins, lj6slei6aravadingu, umferdaroryggi, viOhald heimreida, snj6mokstur, vi6hald hitaveitunnar,
brunavarnir, losun rotpr6a, sorphir0u, ftivistarmdl og fmislegt fleira.

Margt gott hefur iiunnist, ibtiar eru komnir med lj6slei6ara, sem vissulega batir verulega b(setuskilyrOi
hdr, umferdarhradi var lekkadur ni6ur i 70 km milli St6ru-Reykja og suOur furir Heidarbe sem var
afskaplega partt af oryggislstadum. Sorphir0an er komin i 6kvedinn farveg, b6 vid getum ekki alltaf
treyst 6,,sorphidudagatali6". Endurn'ijun stofnadar hitaveitunnar er loksins hafin ogverdur ad vonum
kldrud nesta sumar.

En eftir er a6 reda n6nar framtid Hei6arbejar og minnt d iilyktun opna fundarins fr6 pvi i april 2018:
Grundvallaratridi er ad fb&r Reykjahverfis hafi adgang a0 sal og f6lagsa6stti6u f Heidarba.
Eignaradild ver6i annad hvort 6 hendi nrlverandi eigenda e6a einstaklings eda liigaOila sem hafi
ldgheimili i Reykiahverfi. Fundurinn fer fram { ad sveitarf6lagid Nordurping hafi samrid vi6 ibfa um
framgang pessa mCls og trygd hagsmuni peirra er vardar fdlagsadstddu h€r i Rey$ahverfi.

Maria nefndi ad eftir er ad leysa verulega vidhaldsp6rf heimrei0a i Reykjahverfi og nefndi f framhaldi
af pvi pad Sstand sem skapadist f desember sl i framhaldi af 0tbodi 6 snj6mokstri i Reykjahverfi. Kom

fram ad hverfisrdO hefdi lagt fram tillOgur ad snj6mokstursreglum sem v&ru sambaerilegar peim sem
eru f gildi i n6grannasveitarf6logum.

Einnig nefndi hfin Oryggisleysi vardandi brunavarnir, rafmagnsleysi 6 svedinu i desember, fjarskipti.
Jafnframt minnti h{n d Fann flrilda fyrirtekja sem eru starfandi i Reykjahverfi og pann fjolda f6lks sem
sekir vinnu ad og frd Hfuavik og Fingeyjarsveit dag hvern og itrekadi mikilvagi pess ad menn litu svo
i5 a0 h6r veri eitt samf6lag og eitt sveitarf6lag.

F6 kom hdn inn d vangaveltur nefndarmanna um tilgang hverfisr66s par sem s6raf6 erindi berast,
hvorki fr6 stj6rns'islu n6 ibfum. Einnig kom fram a6 6skad hefur veri6 eftir pvi ad fii einstdk miil til
umfjdllunar, en engin svdr hafi borist. i pessu samhengi nefndi hrin pad vari misgott lag ii sv6rum fr6
stj6rns'fslunnivegna beinna erinda ibria og mikilvegi pess ad samskiptiveru virkog iedlilegum farvegi.
Fykir s6rstaklega leidinlegt aO kjOrnir fulltrfar og starfsmenn sveitarf6lagsins skuli ekki vera duglegri
vi6 ad leita upplrfsinga hjd ib0um f dreifbfli dfiur en mikilvegar 6kvardanir um miilefni pess eru teknar.
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Afi loknum pessurn inngangi bad hf n Sif ad taka vid fundarstj6rn.
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Fundarstj6rivisa0i til 66ur auglristrar dagskrSr og ad fundurinn myndi fjalla um hvert efni flrir sig eins
og bad kemifyrir.

1. Fundarstj6ri ba6 fundarmenn um ad kynna sig.

Frii stj6rns'islunni komu 12 manns; pau Kristj6n F6r Magnrisson, Silja J6hannesd6ttir, Hafr0n
Olgeirsd6ttir, Heidar Hrafn Halld6rsson, Asta Hermannsd6ttir, Hjdlmar Bogi Haflidason, Bergur Elfas

Agfistson, Hei6bj6rt 6lafsd6ttir, Drifa Valdimarsd6ttir, Kristjdn Fridrik Sigurdsson, Berglind
Hauksd6ttir og Gunnar Hrafn Gunnarsson.

30 manns komu 0r Reykjahverfi; frd hverfisrdOi Maria Svanpr(dur Hrisateigi, Sif 6 Laxam'iri, R6nar
Hrisateigi og Hilmar Kiiri Reykjavdllum. (Gu0r0n Sadis Skardaborg forfalladist.) Feir ibriar sem komu
voru; Sigridur ii Laxamfri, Sigur0ur og Helga Skardaborg, Forgrimur, Sigridur og Adalheidur i Sk6gum
2, Helgi F6r i Sk6gahlid, J6n, Unnur og J6hann Vidiholti, Tryggvi, Ardis, Berglind og Danfel frd Fverd,
sigp6r d Einarsst$dum, 6mar, Esther og Agnes d Litlu-Reykjum, Berglind 6 Reykjarh6li, Pdll og
Heidbjort Hveravdllum, Pdtur Bjarni Hveravollum, 6rn og S5lveig Hvanngili, Gudmundur og Fanney
Holti og Kristinn Hrisateigi,

2. Heidarber

Fundarstj6ri hdlt stuttan inngang um m6lid og gaf svo ordi6 frjrilst.

Kristjdn F6r ltistiyfir 6negiu med a0 nriverandi rekstraradili s6 tilb(inn til ad reka stadinn dfram i
sumar, en bfast md vi6 ad sumarid 2021 verOi reksturinn med odru sni6i. A nestu mdnudum parf ad
taka 6kvardanir um eignarhald og fleira, vilji sveitarstj6rnar atti ad lisgja flrrir i vor.

Stadarhaldari ltsti bvi ad ekki vari bdiO a6 ganga frii samningum fi7rir komandi sumar og vakti athygli
6 peim ver6metum sem hdr hafa skapast og hhia Farf ad til framtidar.

Fram kom hjd kjdrnum fulltnium ad h6r yrdi engu breytt nema i samr66i vi6 eigendur, bedi ad landi
og fasteignum. Alltaf veri hugmyndin ad h[si6 yrdi til notkunar fyrir fb0a.

3. Snj6mokstur.

Sif og Maria opnudu umrmduna. Lristu dnagiu med pii pj6nustu sem er. Maria raddi addragandann,
a0 hverfisriid hef6ifiallad um snj6mokstur ii 6llum fundum dri6 2019 og ii peim si6asta bedi
m6tmelt furirliggjandi ribodsgognum og lagt fram hugmyndir sem getu talist iisettanlegar, 6skadi
svo eftir umfjdllun fr6 sveitarf6laginu og starfsmonnum pess sem eru jafnframt starfsmenn okkar.

Fram kom hjil kJ6rnum fulltrrium ad peir hefdu ekki gert sdr 156 fyrir alvOru miilsins fyrr en Mar(a og
Hilmar Kdri komu til fundar hjd Skipulags- og framkvamdariidi i desember. Fram kom a0 pad yrdi haft
samr66 vi6 hverfisrdd um framhaldid. Einnig korn fram ad petta mdl hefdiveri6 iikveOin vakning, og
ad snjdmoksturregl ur f ndgran nasveitarfdldgum teldust,, 4Tm i legar".

Mikil umrada vard um m6lid. Fram kom ad engir samningar vaeru f gildi i sveitarf6laginu og pvivari
dkvedid ad fara i 0tbo6 6 6llu svedinu og byrjad d Reykjahverfi. Fram kom ad starfsmenn
sveitarfdlagsins eiga a0 meta snj6moksturspdrf d hverjum tfma, nokkuO sem fundarmenn lristu
vanp6knun d og litillitiltrf 6 ad umraddir starfsmenn veru tilbrinir til slikrar vinnu utan vinnutima.

Sveitarstj6ri lfsti bvi a0 samid yrdi vi6 ntiverandi verktaka til vors og fram kom ad hann hefur par
ventingar ad starfsmenn, hverfisrd0 og skipulags- og framkvamdardd ndi ad ganga frd mdlum. N'itt
titbod mun sidan fara fram og bd i sdtt vi6 ib(a. Jafnframt parf ad gera samninga vi6 vegagerOina um
helmingamokstur d 3-4 heimreidum sem falla undir slfkar reglur.
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Umredur um mdli6 h6ldu 6fram og fundarmenn veltu fyrir s6r hvort yrdu sdmu reglur um
snj6mokstur d t.d. Hfsavfk og i Reykjahverfi, p.e. moka0 prisvar f viku. Fundarmenn vildu vita hvar 6
landinu hefdu fundist vi6lika reglur um snj6mokstur sem Skipulags-og framkvemda160 hefOi studst
vid pegar (tbodi6 var augl'ist fi7rir 6ram6t. Einnig komu fram vangaveltur um hver beri kostnad af
vinnutapi pegar vaktaf6lk kemist ekki tilvinnu 6 heilbrigOisstofnunninni. Jafnframt I'istu ibtiar pvi ad
peir hefOu ordi6 fyrir alvarlegu iifalli pegar hessi ritbodsgdgn voru leigO fram.

4. Sk6lamdl

Hilmar Kiiri opnaOi umreduna oS histi pvi ad hann saknadi pess fra6slufulltrrii sveitarf6lagsins vari
ekki hdr, en hann hefur liitid hj6 liegia ad svara erindum vegna sk6lamdla dreifb'ilisbarna.

A rillum peim iirum sem sk6labrirn rir dreifb'flinu hafa s6tt grunnsk6la 6 H(savfk hefur ekki tekist ad

skipuleggia sk6lastarfiO pannig ad fari saman t6nlistarn6m, fr(stundastarf og almennur sk6ladagur.
Fetta getur si6an pr6ast pannig a0 sk6labillinn s6 farinn pegar sum bdrnin eru b0in med vinnudaginn
sinn i sk6lanum og bd hurfi ad fara aukaferdir eftir peim.

Sveitarstj6ri lltur 6 petta sem praktiskt m6l sem skj6lastj6rnendur eigi ad geta leyst i samr66i vi6
hlutadeigandi. Nefndarmenn fj6lskyldurdds t6ku undir petta, eru mj6g hlynnt pvi aO halda
rammanum utanum sk6ladaginn milli kl I og 4 og bad hlj6tiaO vera hegt ad finna lausnir. Fram kom
ad mjdg hefur dregid rir sameiginlegu t6mstundastarfi barna sveitarf6lagsins enda dregid tir
fji*rframl6gum i pennan mdlaflokk.

fbtar bentu 6 a0 ii nastu 6rum mun fjdlga bOrnum i sk6lanum og brfnt a6 leysa pessi miil ntina. Fram

kom ad b6kasafninu i sk6lanum er lokad ;i6ur en sk6ladegi er loki6, en pad geti verid athvarf fyrir
b6rnin medan pau bfda eftir sk6labilnum. Einnig vakin athygli d pvi hvort ekki megi samrema
sk6lahald i grunnsk6la og framhaldssk6la og n'ita betur sk6laaksturinn.

5. Umhverfis- og 6ryggism6l.

Fundarstj6ri opnadi umre6una og nefndi m.a. brunamdl og ritvarpsmJl. Maria nefndi einnig
umferdardryggism6l, l6legan vegarkafla milli Smidjuteigs og Laxam'irar, afdrif beidni um a0 pannig

yrdi gengid frd hitaveitulogninni ad Far yrdigOngustigur. Einnig nefndi h0n einkaframtak Rrinars i
Hrisatigi me6 lagningu gdngustfga d svadinu vi0 Hrisateig, sem eru ollum opnir og eru til fyrirmyndar.

Sveitarstj6ri nefndi ad 6 byggdar6dsfundi i vikunni liggur fyrir samantekt vidbragdssadila vegna peirra

6ryggismdla sem f6ru midur f desember. Fegar eru komnar dbendingar um ritvarp og farsima, en
pessi samantekt er gerd f samr66i viO heilbrigdisstofnunina.

\imsir nefndu ad auki slysahettu vi6 vegam6tin vid Laxam'iri. Kjrirnir fullu(ar 6skudu eftir
dbendingum fr6 hverfisr60i um demi um svona vega- og umferdartiryggismdl. Hvatt til pess ad

hverfisrdd komi peim lfka beint til Vegagardarinnar.

Rrinar og Forgrimur raddu brunavarnir og fram kom hjd peim ad allt efni hefdiverid til 6dur en til
sameiningar Reykjahrepps og Hdsavikur kom hafiveri6 fjarlagt eftir sameiningu. Fd var b0id ad

leggja vatnslOgn ad hluta ad brunahananum I Hr[sateigi en m6lid aldrei kl6rad brdtt fyrir itrekadar
bei6nir. Spurt var ndnar um hve st6r framkvemd vari eftir og kom fram ad sl6kkvili6sstj6ri
Nordurpings vari b0inn ad ra6a vid frarnkvamdastj6ra OH og par er miilid statt.
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6. 0nnur rn6l.

Forgrimur tdk til mdls og hfsti pvf ad pegar hann var oddviti pd var ekki annad f bodi en ad svara
simhringingum og erindum og vera viOb0inn pv( sem ad hdndum beri.

Fyrirspurn kom fram um hvort sveitarf6laginu pefii 6Fagilegt verkefnalega og d'irt ad hafa dreifbflid
med Hfsavik i Nordurpingi.

Fram kom hjii sumum kjdrnum fulltrrium a6 peim leiddist samanburdur milli hverfa i sveitarf6laginu,
petta veri pri0ji ibriafundurinn nf i vetur og f6lk s6 ad bera sig saman um frambod ii bj6nustu.
Talsverdar umradur urdu itengslum viO pessa fyrirspurn og pykja umradur ifjolmidlunr heldur
einhli6a. Verkefnin hafa veri6 erin, samf6lagi6 breyst, sk6lab6rnurn almennt fekkad og fjiirhagurinn
erfi6ur. Ymsir rifjudu upp samfdlagsbreytingar sfdustu 20 iira. fad er dskorun ad halda Uti bldndudu
sveitarfdlagi en sumir kjornir fulltrriar ttildu pad gera pad sterkara. Mikilvagi ibfasamriids s6 auglj6st.

Spurt um hugmyndavinnu um umhverfisstefnu sveitarfdlagsins, mdlid er i vinnslu.

har med var melendaskrd tamd. Maria Svanprfidur bakka6i Sif fyrir g66a fundarstj6rn, bakkadi
fundarmonnum fyrir mdlefnalegar umradur. Oskadi eftir enn frekara samtali 5fram. Nefndi ad h6r
hefdi ekkiveri6 kl6rad ad rada m6lefni Heidarbejar og pad yrditeki6 upp 5 opnum fundi hj5
hverfisrddi fyrir vori6. Sleit svo fundi kl 21:45.
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